



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 21 มกราคม 2564

ปีที่: - ฉบับที่: 26033

Col.Inch: 28.15 Ad Value: 30,965

หัวข้อข่าว: กมธ.ตร.นัดถกแก้ปัญหาเคนมผง

หน้า: 11 (ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 92,895

ศิลปิน: ชาว-ดำ

กมธ.ตร.นัดถกแก้ปัญหาเคนมผง

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ที่รัฐสภา นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ โฆษกกรรมการ (กมธ.) การตำรวจ พร้อมด้วยนายสันหพันธ์ สุขศรีเมือง ที่ปรึกษาประธานคณะ กมธ. แถลงข่าวกรณีการแพร่ระบาดของยาเสพติดหรือยาเคนมผง มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงอันตรายของยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และเป็นที่สนใจของสังคม อีกทั้งยังสะท้อนปัญหาการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กมธ. ให้ความสำคัญและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา กมธ. ได้ร่วมประชุมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้น

นายณัฏฐ์ชนน กล่าวว่า ในวันที่ 21 ม.ค.นี้ จะมีการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานในระดับนโยบายมาร่วมประชุมกับ กมธ. ประกอบด้วย รอง ผบ.ตร.ที่กำกับดูแลด้านยาเสพติด, ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ผบช.ปส.), นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตร., ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ, เลขาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และอธิบดีกรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุมกับ กมธ. และจะมีการชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นในประเด็นดังต่อไปนี้

โฆษก กมธ. เปิดเผยอีกว่า 1.การดำเนินการของหน่วยงานกรณีการแพร่ระบาด และเกิดเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิตจากการเสพยาเสพติดหรือเคนมผง 2.ผลการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากการเสพยาเคนมผงหรือสารเสพติดอื่น ๆ 3.ผลการวิเคราะห์สารเสพติดหรือสารอื่นที่พบในที่เกิดเหตุ ร่างกายผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ และองค์ประกอบของยาเคนมผงหรือสารเสพติดอื่น 4.ผลกระทบและอันตรายจากการเสพยาเคนมผงหรือสารเสพติดอื่น 5.การติดตามขยายผลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากกรณีดังกล่าว 6.แนวโน้มการแพร่ระบาดของการใช้ และเสพยาเสพติดชนิดใหม่ 7.งบประมาณในการดำเนินการด้านยาเสพติด 8.นโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด การบูรณาการด้านยาเสพติดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9.ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน ทั้งนี้ กมธ. จะติดตามการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ด้าน พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบ.ช.น. กล่าวว่า คดีท้องที่ สน.บางโพธิ์พวง กรณีผู้เสพยาเป็นชายเสียชีวิตที่รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เป็นรายที่ 7 จากการสืบสวนสอบสวนทราบชื่อนามสกุลผู้ขายแล้วเป็นชายมีฉายาว่า “จุ่มง” ชื่อฉายาได้มาจากในเรือนจำ ติดคุกในข้อหาก้ายาเสพติด พ้อออกจากคุกมายังค้ายาเสพติดพื้นที่ย่านวัดพระยาไกร บางโพธิ์พวง โดยยึดอาชีพจับเงินขาย.บั้งหน้า ตำรวจจับกุมผู้ค้าไปแล้ว 2 กลุ่ม เหลือเพียงกลุ่มเดียวคือนายจุ่มง อยู่ระหว่างตามจับกุมตัวมาดำเนินคดี.